



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชนออนไลน์ ฉบับประจำวันที 9 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2552 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ใด <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ผู้ปกครองมศว สาธิต แจงหนังสือแจกฟรีขาดคุณภาพ

**ผู้ปกครองมศว สาธิต ประสานมิตร แจงหนังสือแจกฟรีขาดคุณภาพ
ได้รับแจกไม่ถึงอาทิตย์ หนังสือหลุดเป็นแผ่น เผยใส่กาวไร้คุณภาพ**

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน รายงานข่าวจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร ฝ่ายประถม ผู้ปกครองที่ลงชื่อรับหนังสือเรียนฟรี 15ปีตามนโยบายรัฐบาล เป็นหนังสือที่ใส่กาวไม่ได้คุณภาพมากนัก โรงเรียนเปิดเพียงแค 1 สัปดาห์ผ่านไปปรากฏว่าหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐานชุดภาษาเพื่อชีวิต วรรณคดีลำนานา ซึ่งนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 จัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว หลุดออกมาเป็นแผ่นๆ จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองที่ลงชื่อขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล ต่างวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับนโยบายนี้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะมุ่งเป้าไปที่แจกของไม่มีคุณภาพหรือของที่ด้อยกว่าคุณภาพ

อีกทั้งหนังสือเหล่านี้เมื่อเรียนจนครบเทอมก็ต้องคืนกลับไปให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้เรียนอีก แต่เมื่อหนังสือใส่กาวไม่ได้คุณภาพ ทำให้หลุดออกมาเป็นแผ่นๆ จึงเกิดคำถามว่าแล้วจะคืนอย่างไรเมื่อหนังสือหลุดออกมาเป็นแผ่นๆ แต่ท้ายที่สุดพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องรีบซ่อมหนังสือให้ลูกของตัวเอง เพราะเมื่อหนังสือหลุดออกมาเป็นแผ่นๆ การจะพลิกหนังสือไปในหน้าต่างๆ ก็จะเป็นอุปสรรคในการเรียนของเด็กได้ อีกทั้งการที่ใส่กาวหนังสือไม่ดี จะทำให้หน้าหนังสือหลุดหายได้ง่าย ผู้ปกครองโรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตรยังตั้งข้อสงสัยว่าหนังสือประเภทเดียวกัน ถ้าซื้อจะใส่กาวได้ทนกว่าหนังสือแจกฟรีตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล นอกจากนี้ผู้ปกครองยังเสียความรู้สึกกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล ที่เอาแต่ประชาสัมพันธ์แต่ไม่ได้ดูแลเรื่องคุณภาพของหนังสือหรือตำราเรียนเท่าที่ควร การที่รัฐมีสวัสดิการให้ นั้น ไม่ควรจะให้ของที่ขาดคุณภาพแก่ประชาชนและเยาวชน ไม่เช่นนั้นรัฐขาดความน่าเชื่อถือ